

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 25 - 31 พ.ค 2566

## เหตุการณ์อื่น ๆ

### ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 23 พฤษภาคม 2566 สำนักพิมพ์ The Laotian Times ได้รายงานปัญหาแร่ใยหิน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีโรงงานหลายแห่งที่ผลิตแผ่นสำหรับมุงหลังคาที่อยู่อาศัย โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในแขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก และนครหลวงเวียงจันทน์ มาตรฐานในการจัดการกักเก็บฝุ่นแร่ใยหินของโรงงานเหล่านี้ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานในรัศมี 2 กม. มีความเสี่ยงที่จะรับฝุ่นแร่ใยหิน ทั้งนี้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (APHEDA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการแร่ใยหินจากรัฐบาลออสเตรเลีย ผ่านโครงการความร่วมมือของ Australian NGO ได้ดำเนินการเรียกร้องและยื่นข้อเสนอเพื่อให้โรงงานดังกล่าวปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในอนาคต
- 29 - 30 พฤษภาคม 2566 กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน ณ โรงแรมรามาร การ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน จากหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนและส่วนกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย องค์กรนอกภาครัฐและอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการคิด ยุทธศาสตร์เชิงระบบ วางแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข

## “ โรคไข้มาลาเรีย ” โรคระบาดที่ยังไม่สิ้นไปจากประเทศไทย

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค สัปดาห์ที่ 21 (22 - 28 พ.ค. 2566) พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรีย 1 ราย เพศชาย สัญชาติเมียนมา ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ชายแดนประเทศเมียนมาซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ *P. falciparum* ข้อมูลจากศูนย์วิจัยมาลาเรียช็อกโล (Shoklo Malaria Research Unit : SMRU) จ.ตาก ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศเมียนมา โดยเฉพาะที่รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย บริเวณ อ. แม่สอด จ. ตาก โดยระหว่างปี 2562 - 2563 พบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้นับว่าลดลง โดยพบผู้ป่วยเพียง 8,000 คน แต่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในปี 2565 สูงถึง 32,000 คน และในปี 2566 เดือนมกราคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสูงถึง 4,150 คน การกลับมาระบาดของอย่างหนักอีกครั้งอาจเนื่องมาจากความผันผวนทางการเมือง ทำให้บริการด้านสุขภาพถูกจำกัด ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ชาวเมียนมาจำนวนมากต้องอพยพไปอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค สำหรับประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาในหลายจังหวัด หลังการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด 19 ทำให้การเดินทางระหว่างชายแดนมีความสะดวกขึ้นประชาชนเดินทางข้ามชายแดนมากขึ้น รวมทั้งมีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียของประเทศไทยในปี 2566 พบผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับเพื่อนบ้าน ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยพบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดที่ จ. ตาก จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติขึ้น เพื่อจัดทำแผนการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยเฉพาะใน 6 จังหวัดดังกล่าวข้างต้นด้วยการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นการเร่งหาผู้ป่วยโดยใช้กลไกอาสาสมัครเพื่อเข้าไปติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ส่วนการลดจำนวนผู้ป่วยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอาศัยกลไกสาธารณสุขชายแดนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายปลอดโรคไข้มาลาเรียในปี 2567



## ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ แจง อสต. ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ลูกบ้าน เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคไข้มาลาเรีย อาการเบื้องต้น วิธีป้องกันตัวที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่แถบชายป่า แรงงานข้ามชาติที่เดินทาง เข้า - ออก บริเวณชายแดนเป็นประจำ หรือเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นการตรวจหาเชื้อโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มคนเหล่านี้ อย่างเข้มงวด หากพบต้องรีบให้การรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ควรมีการติดตามประเมินผลการรักษาจนกว่าจะหายขาด จึงอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเป็นพาหะของโรคและการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

## อ้างอิง

- <https://www.hfocus.org/content/2023/05/27606>
- <https://www.hfocus.org/content/2023/02/27002>
- <https://www.nationtv.tv/foreign/378910669>
- <https://laotiantimes.com/2023/05/23/australia-in-laos-union-aid-abroad-apheda-warns-public-about-dangers-of-asbestos/>
- ขอบคุณภาพจวค : <https://www.nationtv.tv/foreign/378910669>